

Philippines tăng cường lực lượng bảo vệ vùng quần đảo Trường Sa

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Chúa Nhật, 30 Tháng 9 Năm 2012 13:57

Philippines và Việt Nam đã liên tiếp lên tiếng báo động về các hành động quy tụ đoàn cßa Bộ cß Kinh nhßm áp đßt chß quyßn cßa Trung Qußc.



*Thßy qußn lßc chißn Philippines và Mß tßp trßn tßi vßnh Ulugan, Tây Philippines, 25/04/2012
Reuters*

Qußn đßi Philippines đã trißn khai thêm 800 lính thßy qußn lßc chißn và thành lập mßt bß chß huy mßi đß bßo vß quyßn lßi cßa mình tßi khu vßc qußn đßo Trßng Sa đang có tranh chßp chß quyßn.

Trong mßt đßng thái đßc cho là nhßm xoa dßu Trung Qußc, nßc đòi hßi chß quyßn trên hßu nhß toàn bß vùng Bißn Đông, mßt sĩ quan cao cßp qußn đßi Philippines, ngày hôm nay, 30/09/2012, xác đßnh rßng cußc chuyßn qußn chß nhßm mßc tiêu phòng thß.

Phát bißu vßi hßng tin Pháp AFP, trung tßng Juancho Sabban, tß lßnh qußn khu Tây Philippines, phß trách vùng Trßng Sa, gißi thích : “Hai tißu đßng thßy qußn lßc chißn vßa đßc phßi đßn khu vßc này sß tăng cßng khß năng bßo vß các đßo cßa chúng tôi”. Lßc lßng mßi sß không đßng qußn trên qußn đßo Trßng Sa mà chß tußn tra các khu vßc lân cßn.

Ông nói thêm : “Chúng tôi chỉ cần cố gắng phòng thủ và bảo vệ vùng phòng thủ các hòn đảo, vì phòng thủ vững chắc hơn là chiếm lấy những hòn đảo bỏ trống bên tranh chấp khác đánh chiếm”. Tổng thống Sabban cũng cho biết là bất chấp huy động lực lượng quân lực chiếm và đảo chiếm thiếp lập trên đảo Palawan nhìn thẳng ra Biển Đông để duy trì hành động này.

Dù có lợi ích nghiêm trọng an Trung Quốc, những tình hình quân khu Tây Philippines không ngừng cáo buộc Bộ Kinh tế các công các công sự của mình trên các đảo hải quân đóng tại vùng quần đảo Trường Sa, mặc dù hiện nay “không hề có những tranh chấp nào giữa hành động hiện tại”.

Tổng thống Sabban nhận mạnh rằng quân đội Philippines có mặt trong khu vực “không phải là để tỏ ra những tình hình có thể gây ra sự bất đồng và leo thang thành một vấn đề khu vực”.

Trung Quốc - hiện đang gây căng thẳng với Nhật Bản và các hòn đảo ở Biển Hoa Đông - đã cáo buộc các tình hình gia tăng căng thẳng ở vùng Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Philippines và Việt Nam đã liên tiếp lên tiếng báo động về các hành động quy tụ đoàn của Bộ Kinh tế áp đặt chế độ của Trung Quốc.

Động thái tăng cường lực lượng của Philippines tại vùng quần đảo Trường Sa được tiết lộ vài ngày sau khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kiến một phái viên Philippines và tiếp xúc với quan hệ song phương của các công nhân.

Cuộc họp rút cuộc đã được thực hiện sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên vì tranh chấp bãi đá ngầm Scarborough, một vùng tranh chấp khác ở Biển Đông, mà Manila gọi là biển Tây Philippines.